



ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์

๒๕๓๖

วันที่ ๒๗

เดือน

ก.ย.

พ.ศ.

๖๐

หน้า

๒๐

ดิน-น้ำ ลม-ป่า

ในระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดงาน ชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ คู่มือการขึ้นเป็นครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์”

เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันหาที่สุดมิได้ ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านต่าง ๆ แก่พสกนิกรชาวไทยให้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้ได้รับประโยชน์สุขโดยทั่วกัน

และวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี นายสิทธิชัย ศักดิ์ ผู้อำนวยการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ นายสมบุญ วงศ์กาด รองเลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานการจัดงาน ในงานนี้ นางสาวหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” และ พิพิธภัณฑสถานซึ่งเป็นเรื่องราวพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับดิน ทั้งดินที่มีปัญหาในการทำเกษตร โดยเฉพาะดินเปรี้ยวจัด

ทีมโรงเรียนนราธิวาส ชนะเลิศ ตอบปัญหาทางวิชาการถวายพระราชทาน

ดินเค็ม และการปรับปรุงดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่ผู้ชมงานจะได้ศึกษาเรียนรู้ ศาสตร์พระราชานี้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างครบถ้วนทุกด้าน ทั้งด้านดิน น้ำ พืช สัตว์ ประมง ป่าไม้ อุตสาหกรรม และการสาธารณสุข



อาทิ พระราชดำริ ผลสำเร็จสู่การพัฒนาพื้นที่ การทำเกษตรวิถีประมงพอเพียงตามรอยพ่อ 3 คำ 1 ทองของงานปศุสัตว์ กิจกรรมสู่การเรียนรู้ด้วยการสัมผัสและทำด้วยตนเอง เช่น สาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรรูปแบบต่าง ๆ การขยายพันธุ์พืช สาธิตการจักสานที่นำวัสดุดิบจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เป็นต้น

พร้อมกันนี้ก็มีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งถวายพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี) ซึ่งได้จัดขึ้นประจำทุกปี

สำหรับในปีนี้เป็นครั้งที่ 18 โดยทำการสอบแข่งขันคัดเลือกรอบแรกในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมามีทีมชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงอติวรรณ น้อยเอียด และเด็กหญิงกัญญาวิรี นุ้ยสุวรรณ จากทีมโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ทีม



เยาวชนสนใจการเพาะพันธุ์ผัก

รองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงชญัญญา เทพพรหม และ เด็กหญิงแวนอรุณีย์ บินแวอูมา จากทีมโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ส่วนรางวัลชมเชย จำนวน 3 ทีม จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร



เยาวชน 3 จังหวัดภาคใต้เข้าชมศูนย์ศึกษาฯ

โดยทีมที่ 1 ได้แก่ เด็กชายบิลาลล์รอฮมัน เจ๊ะชู และ เด็กหญิงธัญธาดา มณีสวัสดิ์ ทีมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทีมที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงญาณิศา รัตนวิระกุล และ เด็กชายปลั่งสมบัติ พันธพาณิชย์กุล ทีมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี จังหวัดปัตตานี และทีมที่ 3 ได้แก่ เด็กชายอัสกัส สมานสี และเด็กหญิงจุฑามาศ คงสุข จากทีมโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส